



วารสารบอกกล่าวแฉลงไข

เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 8 ● ฉบับที่ 7 ● ประจำปี 2556 ● ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ประชุมประชาคมตำบลลัญจกร

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจร ครั้งที่ 9/2556 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากหน่วยงาน ราชการ ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกัน



ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เมื่อวันศุกร์ 14 มิถุนายน 2556 ทต.เวียงพางคำ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องเร่งด่วนสำคัญในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชน ในการนี้ได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านคลื่นวิทยุชุมชน 103.75 เมกกะเฮิร์ต ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับฟังโดยทั่วกัน



พิธีบวงสรวงเจ้าแม่บัวเขียว



เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และประชาชนตำบลเวียงพางคำ ร่วมพิธีบูชาไหว้สา บวงสรวงเจ้าแม่บัวเขียวและสี่พระตาหลวงหนองแหวน ณ ศาลเจ้าแม่บัวเขียว บริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน

ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือน มิถุนายน 2556 ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง และทำการจัดเก็บข้อมูลตามหมู่บ้าน ได้แก่ ศูนย์เยาวชน บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ (ศสมช.) บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9, ศูนย์ปฏิบัติการอาชญาวิทยา ต.ตำบลเวียงพางคำ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5

โครงการอบรมการจัดดอกไม้สด



เมื่อวันที่ 21-24 มิ.ย.56 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงพางคำ(การจัดดอกไม้สด) ประจำปีงบประมาณ 2556

โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สายวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน , ให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการออกแบบการจัดดอกไม้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆและให้โอกาสแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาชีพอิสระต่อไป

พัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการชาวประจําหมู่บ้าน

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์การสื่อสาร



หอกระจายข่าว ฝึกอบรมผู้ประกอบการชาวประจําหมู่บ้าน แก่ผู้ประกอบการชาวประจําของแต่ละหมู่บ้านของตำบลเวียงพางคำ ณ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนานในการอบรมครั้งนี้จากวิทยากรคุณพันธวัช ภูผาพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดสากล 26 มิถุนายน 2556 โดยเดินขบวนร่วมกับมวลชนเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้า สก.แม่สาย ถึงหน้าที่ว่าการ อ.แม่สาย



โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ทต.เวียงพางคำ ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (เพาะเห็ดฟาง) และโครงการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชและ



ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ 9

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ทต.เวียงพางคำ ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดและวันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย” ประจำปี 2556 ให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนเจริญชัยบ้านป่าเหมือด และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ และ ศูนย์กศน.ต.เวียงพางคำ โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย และกิจกรรมประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนคนเวียงพางคำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ณ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ



กิจกรรมงาน พอ.สว. ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.56 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จัดกิจกรรมงาน พอ.สว. ประจำปี 2556 เพื่อสืบสานปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ไม่สะดวก เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ณ โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 หมู่ 6 บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยนาย พิพัฒน์ เอกภวาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

